

## **BÁO CÁO**

### **kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng**

-----

Thực hiện Công văn số 812-CV/BTGTU ngày 27/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### **I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1. Việc xây dựng, triển khai các văn bản**

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch hoặc chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng<sup>1</sup>. Các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở căn cứ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

##### **2. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người lãnh đạo trong triển khai thực hiện**

Ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu tổ chức đảng chủ trì và chịu trách nhiệm đối với công tác tổ chức học tập, quán triệt, đồng thời phân công các đồng chí trong thường vụ cấp ủy truyền đạt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

#### **II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1. Kết quả đạt được**

##### **1.1. Công tác tổ chức chuẩn bị Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt**

<sup>1</sup> Kế hoạch số 12-KH/HU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 23-HD/BTGHU ngày 22/02/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 34-HD/BTGHU ngày 20/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hướng dẫn số 41-HD/BTGHU ngày 05/12/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.



- Về cơ sở vật chất: Từ huyện đến cơ sở đều được đầu tư xây dựng, nâng cấp hội trường, bàn ghế đáp ứng việc tổ chức học tập, quán triệt tập trung theo từng đối tượng. Từ năm 2020, Huyện ủy Tây Sơn được đầu tư trang bị đường truyền trực tuyến nối điểm cầu tại huyện với điểm cầu của tỉnh. Từ giữa năm 2021, 15 xã, thị trấn được trang bị đường truyền trực tuyến nối với điểm cầu tại huyện. Đến nay, toàn huyện có 17 điểm cầu trực tuyến, gồm 2 điểm cầu tại huyện (Hội trường Huyện ủy và Hội trường Ủy ban nhân dân huyện) và 15 điểm cầu ở hội trường (hoặc phòng họp) của 15 xã, thị trấn. Tại mỗi điểm cầu được trang bị ít nhất 1 màn hình phẳng rộng. Đối với hội nghị trực tiếp (cấp huyện) thì trang bị màn hình, đèn chiếu, máy tính xách tay để báo cáo viên sử dụng trong quá trình báo cáo.

- Về tài liệu học tập: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp nhận và cấp phát kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Về đối tượng tham gia học tập: Do Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở quyết định. Số lượng tham gia học tập phải phù hợp với tình hình, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (năm 2021 và những tháng đầu năm 2022).

- Về báo cáo viên (đối với những hội nghị do địa phương tổ chức): Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy phân công báo cáo viên chuẩn bị nội dung và trình bày tại hội nghị cấp huyện. Cấp cơ sở do đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ chịu trách nhiệm và có thể mời báo cáo viên cấp huyện về báo cáo. Báo cáo viên hội nghị được cấp ủy các cấp chọn lọc kỹ lưỡng, có nhiều kinh nghiệm, am hiểu lý luận và thực tiễn, có phương pháp sư phạm, kỹ năng truyền đạt tốt.

### **1.2. Đánh giá chất lượng tổ chức hội nghị của Trung ương, địa phương**

- Công tác tổ chức: Nghiêm túc, chặt chẽ; thời gian kết thúc một số hội nghị trực tuyến thường muộn hơn so với giờ làm việc hành chính, dẫn đến tình trạng người nghe mệt mỏi, không tập trung.

- Tài liệu học tập: Các loại tài liệu (văn kiện; tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở; tài liệu hỏi - đáp dành cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân) được cấp miễn phí đến chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thị trấn; nội dung tập trung những điểm mới, những vấn đề cốt lõi của nghị quyết, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của từng đối tượng.

- Báo cáo viên: Đối với hội nghị trực tuyến, báo cáo viên là những cán bộ có trình độ lý luận cao, được đào tạo bài bản, lại là những người trực tiếp tham gia soạn thảo nghị quyết nên khi truyền đạt rút ra được điểm nhấn, điểm mới trọng tâm của nghị quyết; phân tích, lý giải khoa học, do đó người nghe dễ hiểu, dễ tiếp thu nghị quyết; tuy nhiên còn thiếu những liên hệ thực tiễn sát với địa phương, đơn vị.

- Chất lượng đường truyền: Tương đối ổn định, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn còn những lỗi đường truyền làm mất âm thanh hoặc hình ảnh.



### ***1.3. Đánh giá kết quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng***

- Qua các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng, ý thức trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp được thể hiện qua việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai một cách bài bản và khoa học. Cấp ủy các cấp bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả của chương trình, kế hoạch hành động. Công tác tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quản lý người học được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ. Hình thức nghiên cứu, học tập được đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ sở, như học tập trực tuyến, tọa đàm chuyên đề cho cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận nội dung nghị quyết, xây dựng chương trình hành động...

- Đối với nhận thức của cán bộ, đảng viên: Nhìn chung, qua các đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, hầu hết cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các đơn vị trong huyện đều nghiêm túc tham gia học tập, nghiên cứu, đồng thời hiểu rõ và nhất trí cao với thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp được nêu ra trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

- Việc xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện: Sau nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã xây dựng 33 chương trình hành động và 25 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXI và 7 kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### ***1.4. Công tác tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng***

Đối với mỗi nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đều chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến hội, đoàn viên của mình bằng nhiều hình thức phong phú. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và các đài truyền thanh cơ sở xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng rộng khắp trong nhân dân.

### ***1.5. Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng***

Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2021 và 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 13 tổ chức cơ sở đảng về công tác chính trị tư



tương, trong đó có nội dung học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các chi, đảng bộ đều tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng một cách nghiêm túc, đúng đối tượng, đầy đủ nội dung và kịp thời theo quy định.

**1.6. Đánh giá việc đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng so với các nhiệm kỳ trước**

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong “trạng thái bình thường mới”, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy linh hoạt, vận dụng các hình thức tổ chức học tập, quán triệt cho phù hợp<sup>2</sup>. Trước hết là việc tập trung nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị học tập nghị quyết ở các cấp, trọng tâm là tổ chức hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương. Riêng đối với hội nghị dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện thực tế, số lượng đảng viên để tổ chức các lớp với quy mô và hình thức học tập thật sự hiệu quả.

Điểm nổi bật đối với các hội nghị này là lựa chọn kỹ các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để học tập, quán triệt. Đa số các cấp ủy chú trọng quan tâm về chất lượng báo cáo viên tham gia báo cáo nghị quyết, chủ động mời báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn sâu sắc để truyền đạt nghị quyết tại địa phương, đơn vị. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản, điểm mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; làm cơ sở để triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Điểm mới trong công tác tổ chức học nghị quyết của Đảng gần đây là việc đẩy mạnh tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết theo hình thức trực tuyến với quy mô lớn đến tận cấp xã... Nhiều cán bộ, đảng viên phấn khởi khi được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những người đã tham gia vào quá trình soạn thảo nghị quyết, có điều kiện hiểu sâu hơn nội hàm của nghị quyết, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Ngoài ra, tận dụng mạnh mẽ ưu thế của internet và mạng xã hội để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thành lập tài khoản Facebook “Tây Sơn 24h”, tài khoản

<sup>2</sup> Hội nghị học tập, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có 16 điểm cầu với 324 đại biểu tham dự; Hội nghị quán triệt các kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có 16 điểm cầu với 265 đại biểu tham dự; Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có 16 điểm cầu với 367 đại biểu tham dự; Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 có 16 điểm cầu với 488 đại biểu tham dự...



Zalo: “Tuyên giáo Tây Sơn”, “BCĐ-CTV 35”, “DLXH H.TSON”, qua đó trao đổi, chuyển tải những thông tin chính thống, có định hướng của Đảng và Nhà nước, đồng thời nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội; thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực về việc tương tác, chia sẻ trong cộng đồng xã hội.

Đáng chú ý, một số cơ quan, đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua mạng xã hội Facebook, như: “Huyện Đoàn Tây Sơn” với 3.504 thành viên, “Phụ Nữ Tây Sơn” với 2.817 thành viên, “Công an huyện Tây Sơn” với 8.527 thành viên theo dõi thường xuyên. Các trang trên chủ yếu chuyển tải những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Khi sắp xếp tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia các hội nghị học tập trực tiếp, việc triển khai học tập, tuyên truyền thông qua hình thức học tập trực tuyến, qua các phần mềm trên các mạng xã hội đã phát huy hiệu quả tích cực, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao, cách làm vừa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị vừa bảo đảm cung cấp kịp thời các thông tin tuyên truyền chính thống đến cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên và nhân dân. Một số địa phương, đơn vị còn phát động hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến để tìm hiểu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều phần thi phong phú, hấp dẫn, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong huyện.

### **1.7. Quy trình các bước tổ chức Hội nghị**

- Đối với hội nghị do Trung ương, Tỉnh ủy tổ chức (hình thức trực tuyến):

Văn phòng Huyện ủy thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy phát hành giấy mời đến các thành phần dự hội nghị trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 5 ngày; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm công tác trang trí hội trường, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự hội nghị, trước khi diễn ra hội nghị 1 ngày.

Bộ phận phụ trách đường truyền tiến hành thử đường truyền từ điểm cầu huyện đến điểm cầu tỉnh và đến các điểm cầu ở xã, thị trấn, trước khi diễn ra hội nghị 1 ngày.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy liên hệ các đảng ủy xã, thị trấn để chốt số lượng đại biểu sẽ tham dự hội nghị và báo cáo số lượng dự kiến về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước thời điểm tổ chức hội nghị 1 ngày.

Trong thời gian chuẩn bị diễn ra hội nghị cấp Trung ương, cấp tỉnh, đại diện Thường trực Huyện ủy có ý kiến quán triệt đến đại biểu tham dự hội nghị.

Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lập danh sách, số lượng đại biểu tham dự và số đại biểu không tham dự hội nghị, báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đối với hội nghị do địa phương, đơn vị tổ chức:



Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện do Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức, bao gồm: Phát hành giấy mời, chuẩn bị hội trường, dẫn chương trình hội nghị, theo dõi và lập danh sách đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đảng viên các chi, đảng bộ khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện do Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức, bao gồm: Phát hành thông báo triệu tập, chuẩn bị hội trường, dẫn chương trình hội nghị, theo dõi và lập danh sách đảng viên tham gia học tập.

Kết thúc hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp và báo cáo kết quả cho Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Hội nghị do đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức: Cấp ủy cơ sở tự quyết định hình thức, đối tượng, địa điểm học tập... và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

## **2. Hạn chế, yếu kém**

- Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế về trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng nên chất lượng chưa cao.

- Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của hầu hết cấp cơ sở còn hình thức, sao chép nội dung của cấp trên, nên chưa sát với thực tiễn của địa phương, hạn chế hiệu quả thực hiện.

- Các hội, đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho đối tượng là hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch của Huyện ủy.

- Một số đảng viên, công chức, viên chức, hội, đoàn viên chưa thật sự tự giác, tích cực trong học tập, quán triệt.

## **3. Nguyên nhân**

Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở địa phương, đơn vị.

Cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp xã còn hạn chế về trình độ, năng lực, hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, mức phụ cấp thấp, nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác tuyên giáo.

## **4. Đánh giá chung**

Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng nhằm làm cho sức sống của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận bám rễ sâu bền và phát huy tác dụng tích cực hơn trong thực tiễn, làm tăng thêm sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng thêm chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của nhân



dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở không ngừng nỗ lực, chủ động tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày được nâng cao, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên chưa là đảng viên đạt trung bình 90%.

### **III- MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN KHÓA XIII CỦA ĐẢNG**

#### **1. Một số vấn đề đặt ra**

- Chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa cao. Một số ít còn làm việc riêng hoặc sử dụng điện thoại trong khi học tập nghị quyết.

- Một số cấp ủy đảng, chi bộ cơ sở chưa quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

- Công tác phối hợp triển khai tổ chức hội nghị từ cấp tỉnh đến cơ sở, giữa các cơ quan, ban, ngành trong cùng cấp ủy tương đối đồng bộ, nhịp nhàng. Tuy nhiên, việc tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả học tập nghị quyết ở cơ sở về Ban Tuyên giáo Huyện ủy chưa kịp thời, chưa tụt giác.

#### **2. Bài học kinh nghiệm**

- Cần xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của cấp ủy, nhất là người đứng đầu đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

- Tổ chức triển khai thực hiện phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cấp độ, thực hiện nhiều lần với yêu cầu ngày càng cao cả về chiều rộng và chiều sâu.

- Triển khai nhiều hướng nghiên cứu, học tập, quán triệt và vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để làm rõ những điểm mới trong nhận thức và tư duy trên từng lĩnh vực.

- Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt với truyền thông là cách tích cực hiệu quả giúp các chủ trương, đường lối của Đảng được lan tỏa, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá từng hoạt động, từng tập thể, cá nhân, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, uốn nắn điều chỉnh những sai sót là vấn đề quan trọng để nghị quyết đi vào cuộc sống.



#### IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Để góp phần nâng chất lượng, cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau;

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt nghị quyết; gắn việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng với chức trách nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, khắc phục tình trạng ngán, ngại, học nghị quyết chưa nghiêm túc.

- Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; lựa chọn, phân công những lãnh đạo đầu ngành, trong cấp ủy có trình độ, khả năng thuyết trình vào đội ngũ báo cáo viên; thành lập và có chế độ, chính sách hỗ trợ đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết trong quần chúng nhân dân ở địa phương, đơn vị.

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, truyền hình trực tuyến, truyền thanh không dây, loa di động... để thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

- Việc xây dựng kế hoạch học tập, triển khai nghị quyết ở các cấp phải kịp thời, chặt chẽ, khoa học, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở các cấp phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị; cần phát huy dân chủ, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý, phản biện, hiến kế của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bổ sung vào chương trình hành động, nhằm bảo đảm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết, để thực hiện khả thi, hiệu quả.

- Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với từng đối tượng theo hướng: Đối với cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm trong nghị quyết; giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn, định hướng vận dụng những nội dung của nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với đảng viên ở cơ sở, báo cáo viên giới thiệu những nội dung "cốt lõi", ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực, của ngành, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác.



- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện nghe, nhìn (hỗ trợ truyền đạt nghị quyết); tăng cường các hình thức trao đổi, thảo luận tạo sự tương tác, thu hút, lôi cuốn người học... Đặc biệt, sau mỗi đợt học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các cấp ủy cần chỉ đạo kịp thời việc sơ kết rút kinh nghiệm, qua đó, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, phê bình, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên chưa nghiêm túc khi học chỉ thị, nghị quyết, kết luận.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, qua đó kịp thời đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả ở đảng bộ các cấp; lấy kết quả học tập, triển khai thực hiện nghị quyết là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Lê Bình Thanh**